

## นโยบายด้านภาษี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้เสียภาษีที่ดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการด้านภาษีที่รัดกุม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าและคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติงานด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านภาษี ดังนี้

### การวางแผนและแนวทางปฏิบัติทางด้านภาษี

1. ดำเนินการบริหารจัดการ การวางแผนด้านภาษีอากร รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัท และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานด้านภาษีของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการนำส่งภาษีอากรหรือขอคืนภาษีอากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดในประเทศที่กลุ่มบริษัทดำเนินงานอยู่ รวมถึงยึดมั่นในบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของประเทศนั้นๆ เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านภาษี
3. ให้มีการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีกฎหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรใหม่ๆ ประกาศออกมา รวมถึงกรณีที่กลุ่มบริษัทมีการทำธุรกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท
4. จัดให้มีการวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบทางภาษี สำหรับโครงการลงทุนใหม่ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ให้เหมาะสมก่อนการลงทุน และครอบคลุมถึงประโยชน์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
5. กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ใช่โครงสร้างทางภาษีไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี และจะไม่ใช้โครงสร้างทางภาษี โดยไม่มีสาระสำคัญในเชิงพาณิชย์ โดยวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจในประเทศหรือดินแดนที่เข้าข่ายเป็นแหล่งปลอดภาษี (Tax haven) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบริษัทฯ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

กลุ่มบริษัทมีการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิจารณาและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ผลจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านภาษีหรือแนวทางการบริหารภาษีของภาครัฐ และการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงในการรายงานทางการเงินของผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก

### การกำหนดราคาโอน

กลุ่มบริษัทได้ใช้การกำหนดราคาโอนในการทำธุรกรรมซื้อขายหรือบริการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม และปฏิบัติตามหลักเป็นไปตามหลักการอ้างอิงจากราคาตลาด (Arm's Length Principle) โดยบริษัทถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing Documentation) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีซึ่งแต่ละประเทศกำหนดไว้ ได้แก่ Master File , Country-by-Country Report และ Local File

### การประสานงานด้านภาษี

1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีที่มีความรู้ และทักษะด้านภาษีในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานด้านภาษีภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์และรักษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. มีการให้ความรู้ คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรภายในองค์กรเกี่ยวกับภาษีเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เปิดเผยนโยบายด้านภาษีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส ผ่านรายงานทางการเงินและรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

### ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

พิจารณาให้มีที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพิจารณารายการธุรกรรมที่มีความซับซ้อนเพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งให้แนวทางเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง อันคำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป